

16 สมาชิกอาร์เซ็ปตกลงเข้ม ยันเร่งสรุปผลเจรจาภายในปีนี้

ไทยร่วมเจรจาในการประชุมคณะกรรมการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ เมืองเมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย เผยสมาชิก 16 ประเทศ สามารถสรุปข้อบทในภาคผนวกโทรคมนาคมและภาคผนวกการเงินได้ทั้งหมด และตกลงรายการสินค้าสำหรับกฎถิ่นกำเนิดเฉพาะรายการสินค้าเพิ่มเติมได้อีก 423 รายการ คิดเป็น 79% ของรายการสินค้าทั้งหมด คาดสรุปผลการเจรจาจากกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าได้ตามแผน

นายณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาการพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมเจรจาในการประชุมคณะกรรมการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ อาร์เซ็ป ครั้งที่ 26 โดยการประชุมรอบนี้สามารถสรุปข้อบทในภาคผนวกโทรคมนาคมและภาคผนวกการเงินได้ทั้งหมด เพียงแต่รอการยืนยันจากสมาชิก และสามารถตกลงรายการสินค้าสำหรับกฎถิ่นกำเนิดเฉพาะรายการสินค้าเพิ่มเติมได้อีก 423 รายการ ทำให้ขณะนี้ตกลงกันได้ร้อยละ 79 ของรายการสินค้าทั้งหมด ซึ่งคาดว่าจะสรุปผลการเจรจาจากกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าได้ตามแผน และสามารถหาข้อสรุปประเด็นสำคัญในเรื่องการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง ซึ่งผู้ส่งออกหรือผู้ผลิตที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดจะสามารถออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองในใบกำกับสินค้าหรือในเอกสารทางการค้าอื่นๆ โดยมีระยะเวลาให้สมาชิกอาร์เซ็ปเตรียมความพร้อมในการรองรับแนวทางปฏิบัติดังกล่าว

นายณรงค์ เสริมว่า การเจรจาเปิดตลาดของสมาชิกอาร์เซ็ปมีความคืบหน้ามากขึ้น โดยสมาชิกส่วนใหญ่ได้ยื่นข้อเสนอเปิดตลาดสินค้า บริการ และการลงทุนเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นข้อเสนอที่มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วตามที่สมาชิกได้เรียกร้อง ทั้งนี้ สมาชิกส่วนใหญ่ได้ตอบรับข้อเสนอระหว่างกันเพิ่มขึ้น ในเรื่องการเปิดตลาดสินค้า บริการ และการลงทุน แต่ยังมีบางประเด็นที่ต้องเจรจากันต่อเพื่อให้ครอบคลุมการเปิดตลาดดังกล่าว สำหรับการเจรจาบททรัพย์สินทางปัญญา บทการเยียวยาทางการค้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมาย มีความคืบหน้าตามลำดับ

“การประชุมครั้งนี้มีความคืบหน้า และสมาชิก 16 ประเทศต่างยืนยันที่จะสรุปผลการเจรจาภายในปีนี้ตามแผนงานตั้งไว้ โดยจะมีการเจรจาครั้งต่อไปในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ณ เมืองเจิ้งโจว เพื่อผลักดันให้การเจรจาคืบหน้าตามเป้าหมาย” นายณรงค์ กล่าว

ทั้งนี้ ในโลกทางการค้าที่หลายประเทศยังคงใช้มาตรการกีดกันทางการค้าอย่างต่อเนื่อง อาร์เซ็ปจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการบรรเทาและลดการกีดกันทางการค้า รวมถึงส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการค้าและการลงทุนในภูมิภาคอาร์เซ็ป นอกจากนี้ ยังถือเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของอาเซียนที่ต้องการรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality) ขับเคลื่อนการรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นในภูมิภาค ซึ่งจะช่วยให้อาเซียนรวมทั้งไทยเป็นฐานการผลิตและมีการลงทุนมากขึ้น

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

28 มิถุนายน 2562

